

TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA TỈNH ỦY THÁI NGUYÊN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN HIỆN NAY

Bùi Văn Tiên
Học viện Tài chính

TÓM TẮT

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Vấn đề dân vận nói đã nhiều, bàn đã kỹ, nhưng nhiều địa phương, nhiều cán bộ chưa hiểu thấu, làm chưa đúng”. Nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác dân vận, Đảng ta luôn xác định công tác dân vận là một nội dung trọng yếu trong công tác xây dựng đảng. Công tác dân vận góp phần phát huy sự sáng tạo của nhân dân vào sự nghiệp cách mạng; thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương; củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Trong những năm qua Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị làm tốt công tác dân vận. Tuy nhiên, trước những yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế, Tỉnh ủy Thái Nguyên cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo đối với công tác dân vận, đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 -2020 đã đặt ra.

Từ khóa: *Tỉnh ủy Thái Nguyên; giải pháp tăng cường; lãnh đạo; công tác dân vận; hiện nay.*

Ngày nhận bài: 26/11/2018; Ngày hoàn thiện: 24/01/2019; Ngày duyệt đăng: 20/3/2019

PROMOTE LEADERSHIP OF THAI NGUYEN PROVINCIAL COMMUNIST PARTY COMMITTEE FOR MASS MOBILIZATION NOWADAYS

Bui Van Tien
Academy of Finance

ABSTRACT

“Mass mobilization was said and discussed carefully, but many officials haven’t properly understood and implemented mass mobilization work”, said President Ho Chi Minh. Being aware of the role and importance of mass mobilization, our Party always regards mass mobilization work as one of the core features of Party building. Mass mobilization contributes to applying the people’s creativity to the Revolution, the implementation of the Party lines and State’s laws and policies, as well as strengthening the close relationship between the Party and the people. In the past years, Thai Nguyen Provincial Party has focused on directing the political system to properly implement the mass mobilization work. However, in face of the requirements of national revolutionary and international integration, Thai Nguyen Provincial Party needs to strengthen the leadership in mass mobilization, ensuring the success of the Resolution of the 19th Thai Nguyen Provincial Party Congress for 2015-2020 tenure.

Keywords: *Thai Nguyen Provincial Communist Party Committee; promote leadership; leader; Mass mobilization; nowadays.*

Received: 26/11/2018; Revised: 24/01/2019; Approved: 20/3/2019

* Corresponding author: *Tel:0986910240, Email:buivantienhkh@gmail.com*

ĐẶT VẤN ĐỀ

Dân vận không phải là vấn đề mới nhưng là nội dung luôn mang tính thời sự và bức thiết trong công tác xây dựng Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” [1, tr.234].

Từ bài học “lấy dân làm gốc” (Đại hội VI của Đảng) đến bài học “Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” (Đại hội VII); từ Nghị quyết 8B (khóa VI) về “Đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và Nhân dân” đến Nghị quyết số 25 –NQ/TW (Khóa XI) “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Đảng ta đã khẳng định: “Công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Trong đó, Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt” [2]; nhưng vẫn còn tình trạng nhiều cán bộ, đảng viên “xem khinh việc Dân vận”, không làm và không biết làm công tác dân vận, “vận được thì tốt, vận không được cũng không sao”; công tác dân vận của nhiều cấp ủy, cơ quan, chính quyền, tổ chức và hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể còn nhiều hạn chế, lúng túng,... Những hạn chế đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chính quyền và đoàn thể.

THỰC TRẠNG

Quán triệt quan điểm và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong công tác dân vận. Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, lãnh đạo công tác dân vận như: Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 28/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới; Quyết định số 393-QĐ/TU ngày 27/6/2011 của Ban

Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh”; Đề án số 01-ĐA/TU ngày 12/7/2016 về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 – 2020”; Đề án số 02-ĐA/TU ngày 21/10/2016 của Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2016 – 2019. Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng và các lực lượng xã hội trong tỉnh bám sát những diễn biến tình hình thực tế của địa phương, trực tiếp hướng về cơ sở, trực tiếp tham gia chỉ đạo, giải quyết những vấn đề cụ thể, các nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân vận; đã cơ bản giải quyết được các vấn đề từ thực tiễn công tác dân vận đặt ra như tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân; tạo sự đồng thuận trong xã hội; xử lý các vấn đề nhạy cảm về tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh.

Công tác dân vận của các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang được tăng cường; vai trò nòng cốt trong công tác vận động quần chúng của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội trong tỉnh được phát huy và đã mang lại nhiều hiệu quả. Năm 2012 chỉ số PCI (năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) của tỉnh xếp thứ 17/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 40 bậc so với năm 2011. Đặc biệt, với việc làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, từ đầu năm 2013 đến nay, Thái Nguyên đã đứng thứ hai trên cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài [3, tr.6].

Phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với hệ thống chính trị trong tỉnh về công tác dân vận có sự chuyên biến rõ rệt. Đã đề ra được chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp đúng đắn, phù hợp, giải quyết kịp thời những bức xúc của quần chúng nhân dân, những vấn đề thực tiễn đặt ra, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Nhân dân trong toàn tỉnh phấn khởi, hăng say lao động sản xuất tạo đà cho kinh tế

của tỉnh ngày một phát triển. Sự phối hợp giữa chính quyền với các cơ quan trực tiếp làm công tác dân vận, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn, đem lại nhiều kết quả thiết thực. Niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước được củng cố; vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng được tăng cường.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc quán triệt triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận ở một số cấp ủy, địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn còn chưa sâu sát, kịp thời, chưa theo kịp với thực tiễn cuộc sống đặt ra; việc lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân tiến hành xây dựng bộ máy tổ chức làm công tác dân vận có lúc, có nơi chưa thường xuyên, không ít chính quyền chưa thực sự chăm lo công tác tổ chức và đội ngũ cán bộ dân vận; đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận của một số cấp ủy còn tồn tại một số yếu kém nhất định, trình độ chuyên môn và nghiệp vụ chưa cao, tư cách phẩm chất đạo đức còn nhiều hạn chế, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ chủ chốt còn chậm, thiếu quyết đoán, phương pháp làm việc thiếu khoa học và còn hạn chế về năng lực công tác; công tác dân vận của chính quyền, nhất là cấp cơ sở ở một số nơi còn chưa thực sự hiệu quả, chưa thực hiện tốt phương châm: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Công tác tuyên truyền, vận động, đấu tranh với các “tà đạo”, tổ chức tự xưng còn hạn chế. Trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra tình trạng một số quần chúng nhân dân bị lôi kéo tham gia vào các hoạt động của các tổ chức “tà đạo”, tổ chức tự xưng; việc phát động các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” chưa thực sự sâu rộng, chưa nhân được các mô hình, cách làm hay, hiệu quả. Bên cạnh đó là sự phối hợp giữa các tổ chức, các ban, ngành chức năng trong hệ thống chính trị thực

hiện công tác dân vận vẫn chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để làm công tác dân vận; việc thực hiện hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở còn lúng túng, chưa thực sự hiệu quả; việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền kết quả chưa rõ nét. Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian qua chưa phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân; công tác cải cách hành chính theo cơ chế một cửa còn nhiều bất cập, mô hình “một cửa”, “một cửa liên thông” của các chính quyền trong tỉnh còn một số hạn chế nhất định; việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, nhất là ở cấp cơ sở vẫn còn lúng túng; kết quả giải quyết sau đối thoại còn hạn chế; việc giải quyết đơn thư, khiếu nại của nhân dân ở một số vụ việc, một số địa phương chưa dứt điểm, còn để kéo dài.

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế trên là do nhận thức của một số cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và người dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác dân vận chưa thật đầy đủ, sâu sắc. Ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa cao; một số ít người dân lợi dụng việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở để gây khó khăn cho Đảng, Chính quyền của tỉnh. Công tác phối hợp giữa Ban dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội với các cơ quan liên quan trong việc nắm bắt tình hình và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của nhân dân còn chưa kịp thời; một số cán bộ chưa nắm bắt được những công việc trọng tâm mà đoàn thể phải thực hiện nên trong hoạt động còn bị động và máy móc, thậm chí còn rập khuôn sao chép, chưa có sự sáng tạo cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, còn tách rời hoạt động của tổ chức đoàn thể với nhiệm vụ chính trị ở mỗi địa phương; năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của một số cán bộ dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị

- xã hội còn hạn chế nên trong công tác tham mưu, xử lý các vụ việc còn lúng túng.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA TỈNH ỦY THÁI NGUYÊN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN

Để tăng cường sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Thái Nguyên đối với công tác dân vận trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các tỉnh ủy viên và toàn Đảng bộ về vị trí, vai trò của công tác dân vận ở địa phương, cơ sở trong tình hình mới.

Cần phải đổi mới tư duy về nhận thức, về ý thức trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Trước hết là đổi mới về nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối với công tác dân vận. Đổi mới nhận thức phải được thể hiện ngay từ khi tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, giáo dục và phổ biến nghị quyết. Làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, thấy rõ vị trí, vai trò của mình; nắm vững, nhất trí với mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới. Tuyên truyền, quán triệt nghị quyết làm chuyển biến nhận thức sâu sắc hơn về mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân trong tình hình mới.

Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 29/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về công tác tôn giáo; đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; tạo ra sự đoàn kết, yên tâm của tín đồ, chức sắc tôn giáo, với phương châm “tốt đời, đẹp đạo” hoạt động tôn giáo đi theo xu hướng tuân thủ pháp luật; ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch, bảo vệ người dân.

Hai là, tập trung củng cố, xây dựng Đảng bộ các cấp trong tỉnh vững mạnh; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, củng cố lòng

tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và các cấp chính quyền trong tỉnh.

Các cấp ủy đảng trong tỉnh tiếp tục kiên trì thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng”, làm cho Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh; Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính; triển khai thực hiện đạt kết quả cao Đề án số 01 của Tỉnh ủy về “nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020”; kịp thời quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cấp có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực thực tiễn, gương mẫu, tận tụy với công việc, nói đi đôi với làm, thực hiện tốt phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã để nhân dân tin tưởng, noi theo.

Duy trì nền nếp việc cán bộ lãnh đạo đối thoại trực tiếp với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nhất là những lĩnh vực liên quan đến đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, môi trường, xây dựng nông thôn mới...đảm bảo công bằng, dân chủ.

Tiếp tục quan tâm lãnh đạo công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị chính đáng của công dân; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Ba là, tăng cường sự lãnh đạo của Tỉnh ủy đối với công tác dân vận của chính quyền các cấp.

Tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận, Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 07/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh. Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các cấp chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác vận động quần chúng. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang đều phải làm công tác dân vận theo chức trách của mình với phương châm “Gương mẫu, trọng dân, hiếu dân, học dân và có trách nhiệm với dân; nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, thường xuyên bám sát cơ sở. Thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở; các quy chế, chương trình phối hợp giữa hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân với Ban Dân vận, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động của các hội quần chúng theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải.

Bốn là, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Tỉnh ủy đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng để tập hợp nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị (khoá XI) và Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 23/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng”. Tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội. Quan tâm tạo điều kiện để phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; lắng nghe và cùng với Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân bàn bạc các giải pháp tuyên truyền, vận động nhân dân.

Năm là, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thường xuyên tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình “dân vận khéo” trong tỉnh.

Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện tốt các phong trào “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

Các phong trào thi đua cần thiết thực, tiết kiệm, tránh hình thức, sáo rỗng, trùng chéo; lấy hiệu quả về chính trị, kinh tế - xã hội làm thước đo đánh giá từng phong trào thi đua. Vận động và tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân phát huy cao độ tiềm năng, sức sáng tạo trong lao động, học tập, sản xuất, kinh doanh, làm giàu cho mình, cho cộng đồng và đất nước; tham gia đấu tranh, phòng, chống tội phạm, tiêu cực, tệ nạn xã hội. Xây dựng khối đại đoàn kết, phát huy các truyền thống tốt đẹp của dân tộc và bản sắc riêng của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Sáu là, quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ Ban dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân các cấp vững mạnh. Quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác dân vận; xây dựng cơ chế, chính sách thu hút người có năng lực, có uy tín, có kinh nghiệm làm công tác dân vận; chú trọng luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, nhất là cán bộ trẻ tuổi, có năng lực.

Khắc phục tình trạng đưa cán bộ phẩm chất, năng lực yếu kém và không có uy tín về làm công tác dân vận. Quan tâm về cơ chế, chính sách đối với cán bộ Mặt trận Tổ quốc, các

đoàn thể và cán bộ làm công tác dân vận, nhất là ở cơ sở. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 22/11/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Công tác cán bộ giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020”.

Bảy là, tăng cường kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy về công tác dân vận.

Đảng ta đã khẳng định: Đảng lãnh đạo mà không kiểm tra, giám sát coi như không lãnh đạo. Tỉnh ủy Thái Nguyên lãnh đạo toàn diện hệ thống chính trị làm công tác dân vận của tỉnh, đòi hỏi phải có sự chỉ đạo tập trung củng cố bộ máy và lực lượng chuyên trách làm công tác dân vận mang tính chiến lược lâu dài, hiệu quả. Kiểm tra, giám sát công tác dân vận của các tổ chức trong hệ thống chính trị của tỉnh là một trong những chức năng lãnh đạo của Tỉnh ủy.

Các cấp ủy đảng ở tỉnh thường xuyên phối hợp, kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện; đồng thời theo dõi, kiểm tra việc thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân vận. Quan tâm nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, giải đáp kịp thời những vấn đề thực tiễn đặt ra, nhất là về xây dựng và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, từ đó tham mưu với cấp có thẩm quyền ban hành các chủ trương, chính sách phù hợp.

KẾT LUẬN

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo công tác dân vận, Tỉnh ủy Thái Nguyên phải

tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp, từ việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đến việc củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của toàn đảng bộ. Đặc biệt, tỉnh ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể đổi mới nội dung, phương thức vận động nhân dân, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức viên chức thực sự gương mẫu, tận tụy phục vụ nhân dân.

Trong những năm tới, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Thái Nguyên cần tiếp tục vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, từng cấp ủy, tổ chức đảng chủ động nghiên cứu, xác định rõ nội dung cụ thể để tăng cường và đổi mới phương thức lãnh đạo đối với công tác dân vận...tất cả sẽ là nền tảng cơ bản quý báu để tỉnh Thái Nguyên tự tin, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 -2020 đã đặt ra, đưa Thái Nguyên trở thành một trong những tỉnh có nền công nghiệp hiện đại trong cả nước./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 6, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011.
- [2]. Ban Chấp hành Trung ương, *Nghị quyết số 25-NQ/TW về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”*, Hà Nội, 2013.
- [3]. Tỉnh ủy Thái Nguyên, *Báo cáo số 254-BC/TU về “Kết quả thực hiện công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước và thực hiện Quyết định số 393-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy”*, Thái Nguyên, 2013.